



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”

Những ngày qua, các báo đồng loạt đưa tin về vấn đề triển lãm “**Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người**” được diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Để các báo, đài nắm bắt đúng và đầy đủ thông tin về triển lãm nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin đến các báo, đài về hoạt động triển lãm “**Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người**” như sau:

Ngày 17/10/2017, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang về việc đề nghị tổ chức trưng bày “**mô hình cấu trúc cơ thể người**”, kèm theo danh sách mô hình cấu trúc cơ thể người (chất liệu nhựa). Thời gian triển lãm từ ngày 01/11/2017 đến ngày 01/9/2018, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản số 6560/SVHTT-XDNSVHGD đồng ý đề nghị của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang tổ chức trưng bày “**mô hình cấu trúc cơ thể người**” (chất liệu nhựa). Thời gian trưng bày từ ngày **01/11/2017 đến ngày 01/9/2018**, địa điểm trưng bày tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 04 Phạm Ngọc Thạch) với số lượng mô hình là 131/139 mô hình (có 8 mô hình không đồng ý triển lãm). Đồng thời yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đăng ký, chấp hành nghiêm những quy định của Nhà nước về tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm nơi công cộng.

Ngày 21/6/2018, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang đã khai mạc, trưng bày mô hình cấu trúc cơ thể người tại Nhà Văn hóa Thanh niên với tên gọi “Triển lãm sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”. Qua hai tuần hoạt động trưng bày, đã thu hút hơn 6.000 lượt khách đến xem và tìm hiểu về cấu trúc cơ thể người, Sở Văn hóa và Thể thao đã ghi nhận 02 luồng ý kiến như sau:

- Về mặt tích cực: có nhiều bài viết đánh giá tích cực về cuộc trưng bày, qua đó con người sẽ hiểu biết thêm về bộ phận trong cơ thể của chính mình, sự vận hành của các bộ phận này trong cơ thể luôn là một bí ẩn chưa được khám phá hết và bản thân cũng có nhu cầu được biết về điều đó. Người trẻ thì thích thú khám phá cơ thể người khi triển lãm giúp xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Nội dung giáo dục cao, hình thức sinh động tiếng vang trong ngành triển lãm thế giới và có tính nhân văn sâu sắc.



- Song song đó, có những ý kiến phản ứng liên quan đến trưng bày mô hình cấu trúc cơ thể người, đó là nguồn gốc của những mẫu vật trưng bày như xương sọ, các khủy tay, chân,... hoàn toàn của người thật, không phải bằng nhựa. Triển lãm mang lại cảm quan, góc độ hiệu ứng cảm giác ghê rợn cho người xem, bên cạnh đó việc không rõ suất xứ, bí mật liên quan đến xác sống và nội tạng cơ thể người.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành hậu kiểm, đi kiểm tra thực tế tại nơi trưng bày mẫu vật. Qua công tác kiểm tra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đơn vị tổ chức triển lãm đã thông tin cho công chúng thời gian tổ chức trưng bày kéo dài đến ngày 31/12/2018 (vượt quá thời gian quy định là 04 tháng), chất liệu các mẫu vật cơ thể người trưng bày (là cơ thể người được nhựa hóa) không đúng theo hồ sơ đề nghị.

Ngày 05/7/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng: Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Thanh niên (đơn vị đối tác cho thuê địa điểm tổ chức trưng bày) Ban Giám đốc Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang (đơn vị đề nghị xin tổ chức trưng bày) và các đối tác Hàn Quốc (đơn vị phối hợp với Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang tổ chức trưng bày) để làm rõ một số vấn đề sai quy định về thời gian và nội dung liên quan đến chất liệu các mẫu vật cơ thể người đang trưng bày.

Tại cuộc họp Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang đã xuất trình tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) số 01679907450, mã số hàng hóa đại diện của tờ khai: 9023, mã bộ phận xử lý tờ khai: 02; thời hạn tái nhập, tái xuất: 01/9/2018. Về mô tả hàng hóa: mô hình cơ thể người, sử dụng cho triển lãm. Hàng mới 100%.

Công văn số 1104/MT-PCTTr của Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế ngày 16/10/2017 về việc trả lời CTCPDV&TM Khai thiên – Big Bang: “Hàng hóa tạm nhập khẩu có mã hàng hóa nhập khẩu là HS 96180000 (theo công văn của công ty) không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục Quản lý môi trường y tế. Cục Quản lý môi trường y tế đề quý công ty hoàn thiện thủ tục hồ sơ tạm nhập, tái xuất theo quy định”.

Công văn số 1314/XNK-TH của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương ngày 29/9/2017:

“Các mặt hàng mô hình có mã HS 96180000 như công ty khai báo, không thuộc các đối tượng phải xin phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công thương theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Do vậy, thương nhân làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan Hải Quan theo quy định hiện hành, không phải xin giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công thương”.

Đồng thời, tại cuộc họp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ những sai phạm do Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang không thực hiện đúng theo nội dung đã xin phép.

1. Thời gian mở cửa hoạt động tại địa điểm tổ chức triển lãm trưng bày (từ 21/6/2018 đến 31/12/2018) không đúng theo văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 01/11/2017 đến ngày 01/9/2018);
2. Các mẫu vật xin phép Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày ghi là bằng nhựa, nhưng thực tế các mẫu vật trưng bày là cơ thể người thật sau khi chết, hiến tặng cho khoa học và được nhựa hóa. Như vậy, Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang đã không trung thực trong hồ sơ khi đề nghị cấp phép trưng bày.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang cung cấp kế hoạch tổ chức, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý lịch, chất liệu cụ thể những mẫu vật từ nước ngoài (Hàn Quốc) vào Việt Nam và các văn bản do các cơ quan chức năng Việt Nam cấp như: Hải quan, Bộ Y tế... để báo cáo xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ Y tế và Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong thời gian chờ Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên – Big Bang cung cấp các hồ sơ nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản số 3344/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 06/7/2018 về việc tạm ngừng hoạt động trưng bày mô hình cấu trúc cơ thể người tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 04 Phạm Ngọc Thạch) kể từ ngày 07/7/2018.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các báo, đài được biết và thông tin định hướng dư luận.

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting their strengths and limitations.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and presentation of results. It provides guidelines for how to effectively communicate findings to different audiences, ensuring clarity and impact.

4. The final part of the document discusses the ethical considerations and potential biases that can affect research. It stresses the importance of maintaining integrity and objectivity throughout the entire research process.